



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกันทรวิชัย โทร.๐-๔๓๗๘-๙๒๐๕ ต่อ ๑๑๕

ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ โรงพยาบาลกันทรวิชัย จากเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุที่กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่า หรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในปีงบประมาณ ต่อไป

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จึงขอรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกันทรวิชัย ต่อไป

(นางรุ่งนภา ทองขำนิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายภาคภูมิ อินทร์ม่วง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย
ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย	
ชื่อหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วัน/เดือน/ปี	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
หัวข้อ	รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล รุ่งนภา ทองขำนิ (นางรุ่งนภา ทองขำนิ) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง ภาคภูมิ อินทร์ม่วง (นายภาคภูมิ อินทร์ม่วง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ธนดล วิเศษโวหาร (นายธนดล วิเศษโวหาร) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕	